

**สรุปผลการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗**  
**ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘**  
**ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา**

พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ร่วมกับสมาชิกรัฐสภาประเทศสมาชิกสมาชิกอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ มีหัวข้อหลักในการหารือ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การติดตามข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชาอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และ ๒) การท่องเที่ยวอาเซียน : การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระโดยสังเขป ดังนี้

๑) การติดตามข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชาอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของการประชุม AIPA Caucus ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารของ AIPA โดยการติดตามผลการดำเนินการตามข้อมติของประเทศสมาชิก โดยผู้แทนจากประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามข้อมติในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสตรี โดยในส่วนของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อมติด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของอาเซียน การสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนาในอาเซียน การต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบล่า การส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในอาเซียน การส่งเสริมบทบาทสมาชิกรัฐสภาสตรีในการสร้างประชาคมอาเซียน

๒) การท่องเที่ยวอาเซียน : การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ประชุมให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ประเทศสมาชิก AIPA ร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อมติของ AIPA ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำเสนอภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์แนวคิด “การท่องเที่ยวอย่างไทย” ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพทั้งในแง่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามมาตรฐานท่องเที่ยวของอาเซียน (ASEAN Tourism Standard)

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันร่างข้อมติว่าด้วย การท่องเที่ยวอาเซียน : การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีการพิจารณาการจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งต่อไปด้วย เนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศผู้ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพตามลำดับตัวอักษร แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถรับหน้าที่ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ

อนึ่ง การประชุม AIPA Caucus เป็นกลไกภายใต้สมัชชาอาเซียน ซึ่งมีบทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามข้อมติของ AIPA การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรการทางกฎหมายของประเทศสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการยกระดับความร่วมมือระหว่าง AIPA กับอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะมีการจัดประชุมปีละ ๑ ครั้ง การดำรงตำแหน่งประธานและเจ้าภาพการประชุมเรียงตามลำดับอักษร ซึ่งที่ผ่านมาสมัชชาอาเซียนได้ใช้การประชุม AIPA Caucus เป็นเวทีหารือประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการยกระดับการทำงานขององค์กรมาแล้วหลายเรื่อง เช่น การค้ามนุษย์ พลังงานสะอาด การจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น